

## บทที่ 5

### สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ

การวิจัย เรื่องการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย ผู้วิจัย สรุปผล และอภิปราย  
ดังนี้

1. สรุปผล
2. อภิปรายผล
3. ข้อเสนอแนะ

#### 5.1 สรุปผล

จากผลการวิจัย การดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย สรุปผลการวิเคราะห์  
ข้อมูลตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย ได้ดังนี้

5.1.1 การดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย โดยรวมมีการดำเนินงาน  
อยู่ในระดับปานกลาง เมื่อจำแนกเป็นรายด้านพบว่า มีการดำเนินงานอยู่ในระดับมาก 3 ด้าน คือ ด้านการ  
วางแผนการส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว รองลงมา ด้านโครงสร้างพื้นฐาน  
และด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย มีการดำเนินงานอยู่ในระดับ  
ปานกลาง จำนวน 4 ด้าน คือ ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต รองลงมา ด้านการบริหารจัดการ และการอนุรักษ์  
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้านการบริหารจัดการ และการสนับสนุนการปฏิบัติการกิจ  
ของส่วนราชการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และด้านการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี  
และภูมิปัญญาท้องถิ่น

5.1.2 ผลการเปรียบเทียบการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย ที่มี  
อายุ ต่างกัน พบว่า โดยรวมมีความคิดเห็นต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย  
แตกต่างกัน มีนัยสำคัญทางสถิติที่ .05 พบความแตกต่าง จึงนำไปทดสอบรายคู่ ด้วยวิธี LSD. พบว่า  
ประชาชนมีความคิดเห็นต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย ที่มี อายุ ต่างกัน  
มีความคิดเห็นต่อการดำเนินงานจำแนกตามอายุเป็นรายคู่ พบว่า ประชาชนที่อายุ 18 - 25 ปี มีความคิดเห็น  
ต่อการดำเนินงาน แตกต่างกับประชาชนที่มีอายุ 26 - 35 ปี ประชาชนที่อายุ 26 - 35 ปี มีความคิดเห็น  
ต่อการดำเนินงานแตกต่างกับประชาชนที่มีอายุ 36 - 45 ปี และประชาชนที่อายุ 26 - 35 ปี มีความ

คิดเห็น ต่อการดำเนินงานแตกต่างกันกับประชาชนที่มีอายุ 46 ปีขึ้นไป นอกนั้น มีความคิดเห็นต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคายไม่แตกต่าง

5.1.3 ผลการเปรียบเทียบการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย ที่มีอำเภอที่อยู่อาศัย ต่างกัน พบว่า โดยรวมมีความคิดเห็นต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย แตกต่างกันมีนัยสำคัญทางสถิติที่ .05 พบความแตกต่าง จึงนำไปทดสอบรายคู่ ด้วยวิธี LSD. ประชาชนที่อยู่อำเภอเมือง มีความคิดเห็นแตกต่างจากอำเภอโพนพิสัย ประชาชนที่อยู่อำเภอโพนพิสัย มีความคิดเห็นแตกต่างจากอำเภอท่าบ่ออำเภอศรีเชียงใหม่ อำเภอโพธิ์ตาก อำเภอสังคม อำเภอสระใคร อำเภอเฝ้าไร่ และอำเภอรันทวาปี ประชาชนที่อยู่อำเภอท่าบ่อมีความคิดเห็นแตกต่างจากอำเภอสระใคร ที่มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 นอกนั้นมีความคิดเห็นต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย ไม่แตกต่าง

5.1.4 ประชาชนจังหวัดหนองคาย มีปัญหา และข้อเสนอแนะ ดังนี้ ควรจัดสรรงบประมาณ ให้แต่ละอำเภอเกี่ยวกับระบบน้ำ ควรจัดสรรที่ทำมาหากินให้ประชาชนที่ไม่มีความเดือนร้อยเรื่องที่ทำกิน ควรสร้าง และดูแลถนนทุกสายให้มีสภาพดีพร้อมใช้งาน ควรส่งเสริมวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น เช่น ประเพณีบุญบั้งไฟ และควรมีเจ้าหน้าที่คอยดูแลระบบไฟฟ้าให้มีความปลอดภัย

## 5.2 อภิปรายผล

จากการวิจัย เรื่อง การดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย จังหวัดหนองคาย อภิปรายผล ดังนี้

5.2.1 การดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย โดยรวมอยู่ใน ระดับปานกลาง จากผลการวิจัยพบว่า ประชาชนมีความคิดเห็นต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งเป็นไปตามสมมุติฐาน ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย ต้องดำเนินงานตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2546 มาตรา 45 และพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 17 ได้กำหนดอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดไว้ จะต้องคุ้มครอง ดูแล และบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม จัดให้มีน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร กำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล บำบัดน้ำเสีย บำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม จัดการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รักษาความสงบเรียบร้อย และศีลธรรมอันดีของประชาชน จัดและบำรุงสถานที่สำหรับการกีฬา สถานพักผ่อนหย่อนใจ ส่งเสริมการท่องเที่ยว ส่งเสริม และแก้ไขปัญหาคารประกอบอาชีพ

การส่งเสริมการศึกษา จารีตประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น สอดคล้องกับงานวิจัยของ ชูรัตน์ พิมพ์เคณา (2551) ได้ศึกษาปัญหาการใช้ทรัพยากรการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย พบว่าปัญหาการใช้ทรัพยากรการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย คือ ด้านบุคลากร รองลงมา คือ ด้านวัสดุ และอุปกรณ์ ด้านการเงิน และงบประมาณ และด้านการบริหารจัดการ สอดคล้องกับงานวิจัยของ ชาฤทธิ์ ชัยพิสุทธิสกุล (2546) ได้ศึกษาความพึงพอใจของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม พบว่า ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม อยู่ในระดับปานกลาง เปรียบเทียบความแตกต่างความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคามที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพการสมรส รายได้ และระยะเวลาการปฏิบัติงานต่างกัน พบว่าระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน และแต่ละองค์ประกอบของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคามที่มีอายุ และระยะเวลาการปฏิบัติงานต่างกัน มีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานแตกต่างกัน ส่วนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคามที่มีเพศ รายได้ วุฒิการศึกษา และสถานภาพการสมรสต่างกัน มีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานโดยรวม และในแต่ละองค์ประกอบไม่แตกต่างกัน

### 5.2.1 องค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย ต่างกัน

ผลการวิจัย พบว่า โดยรวมมีความคิดเห็นต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย แตกต่างกัน ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมุติฐาน ทั้งที่อาจเป็นเพราะว่า ประชาชนที่เข้ามาใช้บริการจากองค์การบริหารส่วนตำบล อาจถูกเลือกปฏิบัติเนื่องจากมีอายุ และอำเภอที่อยู่อาศัยต่างกัน อาทิเช่น อำเภอเมืองหนองคาย อาจจะได้รับบริการมากกว่าอำเภอที่อยู่ห่างไกล อันเนื่องมาจากระยะทาง ทำให้ขาดการติดต่อ สอดคล้องกับงานวิจัยของ ชูรัตน์ พิมพ์เคณา (2551) ได้ศึกษาปัญหาการใช้ทรัพยากรการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย พบว่า ปัญหาการใช้ทรัพยากรการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย คือ ด้านบุคลากร รองลงมา คือ ด้านวัสดุ และอุปกรณ์ ด้านการเงิน และงบประมาณ และด้านการบริหารจัดการ ไม่สอดคล้องสอดคล้องกับงานวิจัยของ ชาฤทธิ์ ชัยพิสุทธิสกุล (2546) ได้ศึกษาความพึงพอใจของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม พบว่า ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม อยู่ในระดับปานกลาง เปรียบเทียบความแตกต่างความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคามที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพการสมรส รายได้ และระยะเวลาการปฏิบัติงานต่างกัน พบว่าระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน และแต่ละองค์ประกอบของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคามที่มีอายุ และระยะเวลาการปฏิบัติงานต่างกัน มีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานแตกต่างกัน

ส่วนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคามที่มีเพศ รายได้ วุฒิการศึกษา และสถานภาพการสมรสต่างกัน มีความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน โดยรวม และในแต่ละองค์ประกอบไม่แตกต่างกัน

### 5.3 ข้อเสนอแนะ

#### 5.3.1 ข้อเสนอแนะในการนำไปใช้

ข้อเสนอแนะที่สามารถนำไปใช้แก้ปัญหาและพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นได้ ควรมีการจัดให้มี และบำรุงทางระบายน้ำ บำรุงการไฟฟ้า ส่งเสริม และสนับสนุนที่ให้กับประชาชน เพื่อใช้เป็นที่ทำมาหากิน ควรมีการส่งเสริม และสนับสนุน การท่องเที่ยวในพื้นที่ของแต่ละอำเภอ และควรมีการบำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น เช่น บุญบั้งไฟ การแข่งขันเรือยาว บั้งไฟพญานาค

#### 5.3.2 ข้อเสนอแนะสำหรับการวิจัยในครั้งต่อไป

ควรวิจัย เกี่ยวกับการดำเนินงาน ด้านการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย